

THÀNH ỦY CẦN THƠ

*

Số 1048-CV/TU

Quán triệt, triển khai thực hiện
Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024
của Ban Bí thư

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2024

- Kính gửi:* - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” (viết tắt là Chỉ thị số 24-CT/TW), nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam ngày càng được nâng cao. Mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của thành phố không ngừng được củng cố và mở rộng; nguồn nhân lực Đông y cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh từ tuyến thành phố đến tuyến xã; 100% các bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm y tế xã, phường, thị trấn đều xây dựng vườn thuốc mẫu hoặc bộ tranh cây thuốc theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; các tổ chức Hội Đông y quan tâm phát triển cây thuốc tại vườn, bảo tồn cây con có giá trị kinh tế, giá trị chữa bệnh, tốt cho sức khỏe, góp phần cùng ngành y tế thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW thời gian qua còn những hạn chế: một số cấp ủy đảng, chính quyền từng lúc, từng nơi chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển nền Đông y và Hội Đông y; thiếu các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho Hội Đông y hoạt động hiệu quả và phát triển; công tác xã hội hóa về phát triển nền đông y còn nhiều khó khăn; chưa có chính sách đặc thù trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi các lương y chuyển giao những bài thuốc hay, cây thuốc quý và những kinh nghiệm phòng, chữa bệnh bằng đông y; công tác nghiên cứu khoa học, kế thừa và ứng dụng những phương pháp hay, bài thuốc quý, bài thuốc gia truyền còn nhiều hạn chế; chưa thực hiện được công tác hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, nuôi trồng, chế biến dược liệu và trao đổi chuyên gia về đông y.

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW và quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư “Về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới” (viết tắt là Kết luận số 86-KL/TW), Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1- Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, Kết luận số 86-KL/TW và các chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. Đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát triển kho tàng y học dân tộc, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam.

2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan, tiếp tục cụ thể hóa chính sách về y học cổ truyền; tăng cường giám sát việc thực hiện theo đúng thẩm quyền.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, Kết luận số 86-KL/TW; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, phát triển vùng nuôi, trồng dược liệu theo quy mô phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, điều kiện tự nhiên của thành phố, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an ninh, an toàn dược liệu; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, địa phương trong quản lý dược liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các sản phẩm y học cổ truyền, dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển y học cổ truyền và phát huy vai trò Hội Đông y Việt Nam; chú trọng đào tạo, phát triển lương y, lương dược, bố trí đủ nhân lực từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực, thành phần tham gia phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam. Đổi mới hệ thống quản lý, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ của y học cổ truyền, gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe. Phát triển hệ thống khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở; kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại;

ngiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh hiệu quả các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền trong công tác phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dược liệu, thuốc y học cổ truyền liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong y học cổ truyền.

3.3. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của thành phố, đẩy mạnh công tác phối hợp, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của y học cổ truyền Việt Nam. Tăng cường hỗ trợ phát hiện, đăng ký, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với y học cổ truyền; tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y; có chính sách cụ thể trong đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật trong bào chế, chế biến thuốc y học cổ truyền. Tham gia các hội nghề nghiệp, hội giáo dục về y học cổ truyền trong khu vực, thế giới, có chính sách xúc tiến thương mại, xuất khẩu các sản phẩm y học cổ truyền, bao gồm nhân lực chất lượng cao và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ra quốc tế.

4- Hội Đông y thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin về y học cổ truyền Việt Nam, những bài thuốc hay, phương pháp chữa trị hiệu quả để Nhân dân trong nước, quốc tế biết, sử dụng. Phối hợp với các cơ quan báo, đài giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình trong phát triển nền y học cổ truyền; tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, “*Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam*”.

5- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam. Đồng thời, phối hợp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 86-KL/TW và Công văn này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Hội Đông y thành phố,
- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu